

'พร้อมเพย์'โอนเงินโฉมใหม่ ใช้เลขบัตรปชช.-เบอร์มือถือ

คาครายได้น้อยลงทะเบียน20ล้านคน

● แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐผนึกให้บริการ "พร้อมเพย์" ให้โอนเงินและรับโอนเงินไม่ต้องมีเลขบัญชีเงินฝาก แต่ใช้หมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือ เริ่มเปิดลงทะเบียน 15 กรกฎาคมนี้ ทำธุรกรรม 31 ตุลาคม ด้านรัฐเตรียมพร้อมเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 15 กรกฎาคมเช่นกัน คาดมีไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งและธนาคารรัฐ 4 แห่ง จะร่วมกันให้บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่เรียกว่า พร้อมเพย์ (PromptPay) โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเลขประจำบัตรประชาชนแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับ ซึ่งระบบกลางของทุกธนาคารจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แต่ธนาคารที่มีความพร้อมอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเลขประจำบัตรประชาชนกับธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารแต่ละแห่งเตรียมไว้

"บัญชีนี้จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถโอนและรับเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยใช้มือถือในการทำธุรกรรม ซึ่งสามารถจ่ายค่าอาหาร จ่ายภาษี จ่ายค่าแท็กซี่ โดยไม่ต้องเสียเวลานานเงินและแก้ปัญหาเงินทอน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากผู้ที่เราทำธุรกรรมด้วยมีมือถือและลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์แล้ว"

นางทองอุไร กล่าว
ด้าน นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การให้บริการพร้อมเพย์ จะเริ่มให้บริการรับโอนเงินระหว่างประชาชน

ได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จากนั้นจะขยายไปสู่บริการธุรกรรมอื่นๆ เช่น การจ่ายบิลต่างๆ ส่วนธุรกรรมที่มีต้นทุนจะเริ่มให้บริการในปี 2562 โดยบัญชีเงินฝากที่นำมาลงทะเบียน 1 บัญชี จะมีหลายเลข หรือไอดี เพื่อการผูกบัญชีได้สูงสุด 4 เบอร์ คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 เบอร์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกไม่เกิน 3 เบอร์ ซึ่งหมายเลข หรือไอดี จะต้องไม่เคยผูกกับบัญชีใดมาก่อน

สำหรับค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์จะไม่มีค่าธรรมเนียมแบบในเขต ข้ามเขต หรือรายการในธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคาร แต่จะคิดตามวงเงินโอนแต่ละครั้ง โดยวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ วงเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ วงเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และวงเงินมากกว่า 1 แสนบาทขึ้นไป ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาครัฐจะเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกในวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2559 ผ่านสถาบันการเงิน 3 แห่งของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย และในปีต่อไป จะให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30 กันยายนของแต่ละปี โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะสมัครใจ ซึ่งจะมีการลงทะเบียนเพื่ออัปเดตข้อมูลทุกปี

"คาดว่าจำนวนผู้เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยราว 20 ล้านคน โดยการลงทะเบียนจะต้อง

แสดงข้อมูล รายได้ ทรัพย์สินและการเป็นหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้รัฐบาลทราบข้อมูล และสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม" นายกฤษฎา กล่าว

ด้าน นายลักษณะ วจนาวันซ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นประเมินว่ามีลูกค้าของธ.ก.ส.ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขการเป็นผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล และมาลงทะเบียนกับธ.ก.ส. จำนวน 10 ล้านราย จากจำนวนลูกค้าทั้งหมด 24 ล้านราย ส่วนการลงทะเบียน AnyID นั้น คาดว่าลูกค้าของ ธ.ก.ส.จะมาลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส. หรือมีจำนวน 24 ล้านราย